

5/20/2567



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เลขที่ 12082
 28 พ.ย. 2567
 12.12

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ สธ ๐๒๐๙.๑๒/๓ ๕ ๗ ๗ ๗

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 เลขที่ 1039
 29 พ.ย. 2567
 15.34

เรื่อง ประกาศใช้รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ๙ หลักรูปแบบใหม่
 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ และพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ เป็นมาตรฐานกลางในการใช้งานระบบสาธารณสุขด้านการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันประสบปัญหาจำนวนรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ๕ หลักรูปแบบเดิมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อหน่วยงานบริการสุขภาพที่มีความต้องการรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ และได้มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนารหัสหน่วยงานบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความจำเป็นในการทบทวนรูปแบบการกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพจาก ๕ หลักรูปแบบเดิม เป็น ๙ หลักรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถรองรับหน่วยงานบริการสุขภาพได้มากขึ้น และครอบคลุมประเภทของหน่วยงานบริการสุขภาพทั่วประเทศ และได้มีการเผยแพร่รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ๙ หลักรูปแบบใหม่ควบคู่กับรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ๕ หลักรูปแบบเดิมบนเว็บไซต์ <https://hcode.moph.go.th/> ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบใช้รหัส ๙ หลักรูปแบบใหม่ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะยุติการกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ๕ หลักรูปแบบเดิมในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
 ๑ หลัก รูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๖๘ เป็นต้นไป
 - เพื่อโปรดทราบ
 - แจ้งตำรวจแจ้งอยู่บริเวณ, มอ.รพ., สสอ, และหน่วยงานกลุ่มงานทราบ
 ขอแสดงความยินดีอันดีกับเว็บไซต์ คัด. ชัยนาท

ขอแสดงความนับถือ

จกต/๗

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(Handwritten signature)



<https://shorturl.asia/YsnwF>

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๒๓๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : hcode.moph@moph.go.th

นายมนตรี ทนองคาย
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท



คู่มือ

รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

9 หลักรูปแบบใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

คำนำ

กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาและจัดการระบบการกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการใช้งานในระบบสุขภาพ ทั้งด้านการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านการวางแผน การกำหนดนโยบายทางการบริหาร การจัดสรรงบประมาณ ติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพ ความครอบคลุมด้านการให้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ระบบบริหารงานบุคคล และเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลรหัสในระบบกองทุนสุขภาพ 3 กองทุน ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบเบิกจ่ายสวัสดิการรักษายาบาล รวมไปถึงระบบสาธารณสุขต่าง ๆ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ได้ดำเนินกำหนด/แก้ไข/ยกเลิกรหัสของหน่วยงานบริการสุขภาพ เพื่อการใช้งานในระบบสุขภาพในรูปแบบ 5 หลักควบคู่กับ 9 หลักเดิม เพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ปัจจุบันได้ประสบปัญหาของรหัส 5 หลักเดิมไม่เพียงพอต่อหน่วยงานบริการสุขภาพที่ต้องการนำรหัสดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงทบทวน และปรับปรุงรูปแบบการกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ 9 หลักรูปแบบใหม่เพื่อรองรับหน่วยงานบริการสุขภาพได้มากขึ้น ครอบคลุมกับประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพทั้งประเทศ ซึ่งได้มีการกำหนดรหัสควบคู่และเผยแพร่บนเว็บไซต์ <https://hcode.moph.go.th/> แล้วนั้น

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำคู่มือรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เผยแพร่ให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องในระบบสุขภาพทราบ และปรับปรุงระบบใช้งานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ 9 หลักรูปแบบใหม่ ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2568 เป็นต้นไป และจะยุติการกำหนดรหัส 5 หลักและ 9 หลักเดิม มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ

	หน้า
1.ความเป็นมา	4
2.การจัดกลุ่มประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพ	5
3.รูปแบบรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ 9 หลักรูปแบบใหม่	6
4.โครงสร้างข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ	7
5.การ Mapping รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ	9
6.สรุปการเปลี่ยนแปลงรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ	10
7.คำถามที่พบบ่อย	10

1.ความเป็นมา

กระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานระบบหน่วยงานบริการสุขภาพ ได้มีการพัฒนาทั้งด้านเครื่องมือและวิธีการจัดเก็บข้อมูล แต่ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารสุขภาพนั้น จะต้องมีการมีมาตรฐานกลางสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดรหัสสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับใช้เป็นมาตรฐานกลาง วัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้งานในระบบสาธารณสุข ด้านการวางแผน การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล การกำหนดนโยบายทางการบริหาร การจัดสรรงบประมาณ การติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพ ความครอบคลุมด้านการให้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ระบบบริหารงานบุคคล การลงทะเบียนและออกบัตรประกันสุขภาพ การขึ้นทะเบียนวินโรค การซื้อขายบางประเภท ฯลฯ เป็นต้น

ปี พ.ศ. 2543 กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารหัสมาตรฐานของรหัสสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนไว้เป็นมาตรฐานกลาง จากการกำหนดเป็นตัวเลข 12 หลัก กำหนดตามพื้นที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน แต่พบปัญหาในการย้ายที่ตั้ง ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนรหัสหน่วยงานบริการใหม่ตามไปด้วย ต่อมาจึงมีการกำหนดใหม่เป็นรหัส 5 หลัก โดย Running Number ตั้งแต่ 00001 - 99999 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีนี้จะป็นวิธีที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรหัสเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง

ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2550 มีการใช้รหัสสถานพยาบาลในหลาย ๆ โครงการของหลักประกันสุขภาพ และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในด้านการให้บริการเชิงรุก โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจำเป็นให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจ แต่ละโครงการจะเน้นในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณและการเชื่อมโยงข้อมูล จึงทำให้เกิดหน่วยบริการใหม่ประเภทเครือข่ายและสาขา สถานพยาบาลบางแห่งมีรหัสใช้มากกว่า 1 รหัส ทำให้เกิดความสับสนและซ้ำซ้อนในการกำหนดรหัส และไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดรหัสสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงได้มีการพัฒนารหัสสถานพยาบาล เป็นรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ และให้คำนิยามหน่วยงานบริการสุขภาพ หมายถึง หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ บริหารงานด้านสาธารณสุข และงานศึกษา-วิจัย และได้กำหนดรหัสเป็นตัวเลข 9 หลัก เพื่อ Mapping กับรหัส 5 หลักเดิม ซึ่งระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้รหัส 5 หลัก

ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2567 รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ 5 หลักได้ประสบปัญหาจำนวนว่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของหน่วยงานบริการสุขภาพ จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนด/แก้ไข/ยกเลิก และพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ และประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปรับปรุงพัฒนารหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ จึงได้นำมาสู่รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ 9 หลักรูปแบบใหม่ ที่ครอบคลุมกับหน่วยงานบริการสุขภาพทั้งประเทศ และมีจำนวนรหัสมากพอรองรับกับจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพในอนาคต

2.การจัดกลุ่มประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพ

การจัดกลุ่มประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพ เพื่อออกรหัส 9 หลักที่ขึ้นต้นด้วย A-Z

ประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพ	อักษรที่ใช้
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	A
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	B
3. โรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพช., รพท., รพศ., รพ.นอก สป.สธ.)	E
4. หน่วยบริการปฐมภูมิ (สสช., ศสช./ศสม., PCU, รพ./ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา, ศูนย์บริการสาธารณสุข, ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท., รพ.สต./สอ.)	G
5. ศูนย์วิชาการ	I
6. โรงพยาบาลของรัฐอื่น นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	F
7. คลินิกเอกชน	C
8. โรงพยาบาลเอกชน	H
9. ร้านขายยา*	D
10. อื่น ๆ*	Z

หมายเหตุ : * ตารางข้างต้น เป็นการจัดกลุ่มเพื่อรองรับหน่วยงานบริการสุขภาพประเภทร้านขายยา และ อื่นๆ ในอนาคต ปัจจุบัน กยพ.สป.ยังไม่มีการกำหนดรหัสให้กับประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพดังกล่าว

3.รูปแบบรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ 9 หลักรูปแบบใหม่

กรณีการกำหนดใหม่ รูปแบบเป็นดังนี้

หลักที่ 1 กำหนดเป็นอักขระ A – Z พิมพ์ใหญ่ บอกถึงประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพ

หลักที่ 2 เป็นอักขระ A – Z พิมพ์ใหญ่ใช้ในการวนซ้ำ

หลักที่ 3 – 9 เป็นตัวเลข 0000001 – 99999999 โดยมีข้อดีคือ การแก้ปัญหาเลขรหัสเต็มในระยะยาว ซึ่งสามารถกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพได้ 260 ล้านรหัส เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรหัส ลดความซ้ำซ้อนจากเงื่อนไขช่วงเลขที่ต้องตรวจสอบและโอกาสการเกิดซ้ำ

กรณีเคยมียรหัส 5 หลัก รูปแบบเป็นดังนี้

หลักที่ 1 กำหนดเป็นอักขระ A – Z พิมพ์ใหญ่ บอกถึงประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพ

หลักที่ 2 เป็นอักขระ A – Z พิมพ์ใหญ่ใช้ในการวนซ้ำ

หลักที่ 3 – 4 เป็นตัวเลข 00

หลักที่ 5 – 9 เป็นรหัส 5 หลักเดิม

ตัวอย่างกรณีเคยมียรหัส 5 หลัก

ชื่อ	รหัส 5 หลัก	รหัส 9 หลัก เดิม	รหัส 9 หลัก รูปแบบใหม่	ประเภทหน่วยงานฯ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	10686	001068600	EA1068600	โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลศิริราช	13814	001381400	FA1381400	โรงพยาบาล นอก สธ.
คลินิกทันตกรรมเดินโทโร่	51263	005126300	CA0051263	คลินิกเอกชน

******กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มีการกำหนดรหัส 9 หลักรูปแบบใหม่ควบคู่กับรหัส 5 หลัก และ 9 หลักเดิม แล้วทั้งหมดแล้วบนเว็บไซต์ <https://hcode.moph.go.th/> ******

4. โครงสร้างข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

เป็นการปรับโครงสร้างข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพเดิม ให้ตรงความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักเกณฑ์การกำหนด/แก้ไข/ยกเลิก และพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์ ปัจจุบัน	ประเภท	คำอธิบาย
1	id	integer	เลขไอดีที่ใช้ในการอ้างอิง
2	code9	string	รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ 9 หลักเดิม
3	hcode9**	string	รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ 9 หลักรูปแบบใหม่
4	code5	string	รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ 5 หลัก
5	name	string	ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
6	private_code	string	เลขใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 11 หลัก (ส.พ.7)
7	health_office_type	string	ประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพ
8	organization	string	รหัสกระทรวง/หน่วยงานต้นสังกัด
9	organization_type	string	ประเภทองค์กรแบ่งเป็น “เอกชน” และ “รัฐ”
10	department	string	สังกัดย่อยของ organization (กรม) เฉพาะในกระทรวงสาธารณสุข
11	bed	integer	เตียงผู้ป่วยที่ใช้จริง (เฉพาะโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน)
12	bed_specified	integer	เตียงผู้ป่วยตามกรอบ (เฉพาะโรงพยาบาลรัฐ)
13	active	boolean	สถานะการใช้งานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ (ใช้งาน/ยกเลิกการใช้งาน)
14	details	string	รายละเอียด (ฟิลด์นี้สร้างเพื่อซัพพอร์ตการย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม เนื่องจากฐานเดิมบันทึกที่อยู่เป็น string ชุดเดียว ที่อยู่จากฐานข้อมูลก่อนวันที่ 1 กันยายน 2566 จะบันทึกในฟิลด์นี้)
15	number	string	เลขที่ตั้ง/บ้านเลขที่ ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
16	village	string	ชื่อหมู่บ้าน ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
17	street	string	ชื่อถนน ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
18	alley	string	ชื่อซอย ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
19	building	string	ชื่ออาคาร ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
20	room	string	ห้อง (เลขที่) ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
21	floor	string	ชั้น ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
22	is_double_space	boolean	รวมชั้นลอยหรือไม่ ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)

4. โครงสร้างข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์ ปัจจุบัน	ประเภท	คำอธิบาย
23	province_type	string	ประเภทจังหวัด ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
24	province_code	string	รหัสจังหวัด
25	province	string	ชื่อจังหวัด ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
26	district_code	string	รหัสอำเภอ
27	district	string	ชื่ออำเภอ ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
28	suddistrict_code	string	รหัสตำบล
29	subdistrict	string	ชื่อตำบล ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
30	moo	string	หมู่ ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
31	modified_date	datetime	วันเวลาล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
32	zipcode	string	รหัสไปรษณีย์
33	host_agency	string	หน่วยงานแม่ข่าย
34	send_hdc_with_agency	boolean	ส่งข้อมูล HDC ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือไม่ (เฉพาะโรงพยาบาลรัฐ)
35	client_health_office_type	string	ประเภทโรงพยาบาลลูกข่าย (เฉพาะโรงพยาบาลรัฐ) ภายใน/นอกรพ.แม่ข่าย
36	hospital_level	string	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะโรงพยาบาลรัฐ สังกัดสพ.สธ.)
37	health_zone	string	เขตบริการสุขภาพ
38	region	string	ภูมิภาค
39	latitude	float	ละติจูด
40	longitude	float	ลองจิจูด
41	first_created_date	date	วันที่กำหนดรหัส
42	service_level	string	ระดับบริการ
43	service_type	string	ประเภทบริการ (บริการ/บริหาร/วิชาการ)
48	notes	array	หมายเหตุ หรือโน้ต
46	established_date	date	วันที่เปิดบริการ
47	closed_date	date	วันที่ปิดบริการ
48	employee_contact	string	ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน หรือเจ้าหน้าที่
49	health_office	string (hyperlink)	หน่วยงานผู้ประสานงาน
50	contact_type	string	อีเมล/เบอร์โทรผู้ประสานงาน

5. การ Mapping รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

1. ไฟล์ .csv และ excel ดาวน์โหลดได้ที่ <https://hcode.moph.go.th/> -> ค้นหา

1. ค้นหา

2. csv excel

ที่	ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ	รหัส 9 หลักใหม่	รหัส 9 หลัก	รหัส 5 หลัก	จังหวัด
1	สำนักแพทย์ท่าอากาศยานเชียงราย	GA0077417	001248805	77417	เชียง
2	สำนักแพทย์ท่าอากาศยานหาดใหญ่	GA0077418	001248804	77418	สงข
3	สำนักแพทย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่	GA0077419	001248803	77419	เชียง
4	สำนักแพทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต	GA0077420	001248802	77420	ภูเก็
5	สำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	GA0077421	001248801	77421	สมุทร
6	ศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพชุมชนอบอุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	GA0053384	005338400	53384	เพชร
7	อัลเบิร์ตคลินิกการแพทย์แผนไทย	CA0053383	005338300	53383	ปัตน
8	ศตวรรษคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์	CA0053382	005338200	53382	ร้อย
9	ภควรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขา 3	CA0053381	005338100	53381	สุทร
10	วิลาสิณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์	CA0053380	005338000	53380	พิน

หน้า 1 จาก 3853 [ถัดไป >](#) [หน้าสุดท้าย >>](#)

health_office .	Microsoft Excel Worksheet	5,718 KB
health_office .	Microsoft Excel Comma Separated Values File	19,700 KB

2. เชื่อมข้อมูลผ่าน API ได้ที่ <https://hcode.moph.go.th/> -> API และสามารถศึกษาการใช้งาน API ได้บนเว็บไซต์

API

- คู่มือการใช้งาน API
- โครงสร้างข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึง endpoints และ query parameters

ที่	ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ	รหัส 9 หลักใหม่
1	สำนักแพทย์ท่าอากาศยานเชียงราย	GA0077417
2	สำนักแพทย์ท่าอากาศยานหาดใหญ่	GA0077418
3	สำนักแพทย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่	GA0077419
4	สำนักแพทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต	GA0077420

6.สรุปการเปลี่ยนแปลง รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

ที่	สิ่งที่เปลี่ยนแปลง	รหัส 5 หลัก	รหัส 9 หลักเดิม	รหัส 9 หลักรูปแบบใหม่
1	จำนวนรหัสที่สร้างได้	99,999	9,999,999	260,000,000 (ต่อประเภทหน่วยงาน)
2	รูปแบบ	เลข 5 หลัก	เลข 9 หลัก	อักขระอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว ผสมเลข 7หลัก
3	ข้อแตกต่าง	<ul style="list-style-type: none"> - เลขรหัสว่างน้อย - ปัญหาเลขเว้นช่วงจำนวนมาก ทั้งเลขที่ห้ามใช้และเลขลูกข่าย ภายนอก/ใน 	<ul style="list-style-type: none"> - รองรับเลขรหัสมากขึ้น - ปัญหาเลขลูกข่าย 2 ตัวท้ายและการบังคับเลขแม่ข่ายหลักที่ 3 – 7 ทำให้ เลขขาดความยืดหยุ่นบังคับตรวจสอบแม่ข่าย จากตัวรหัสเอง แทนการใช้ Foreign Key 	<ul style="list-style-type: none"> - รองรับเลขรหัสเพิ่มขึ้นอย่างมาก - หน่วยงานที่ใช้ 9 หลักเดิม ไม่ต้องปรับโครงสร้างฐานข้อมูล สามารถนำ Value ของ 9 หลักใหม่แทนที่เลขเดิมได้เลย - ยังคงรักษาเลขตั้งต้นของรหัส 5 หลักเดิม - เปลี่ยนจากตรวจสอบแม่ข่ายจากเลขรหัสหลักที่ 3 – 7 ของ 9 หลักเดิม เป็น Foreign Key
4	เว็บไซต์	http://203.157.10.8/hcode_2020/ (ปิดแล้ว)	http://203.157.10.8/hcode_2020/ (ปิดแล้ว)	https://hcode.moph.go.th/
5	API และช่องทางการขอข้อมูลอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - NestJS + NodeJS 12 API + Swagger UI - Excel ที่เปิดให้ผู้เข้าชมโหลดไฟล์ได้ โดยมีฟิลต์ทั้งหมด ไม่มี การกำหนดขอบเขตข้อมูลที่เผยแพร่ 	<ul style="list-style-type: none"> - NestJS + NodeJS 12 API + Swagger UI - Excel ที่เปิดให้ผู้เข้าชมโหลดไฟล์ได้ โดยมีฟิลต์ทั้งหมด ไม่มี การกำหนดขอบเขตข้อมูลที่เผยแพร่ 	<ul style="list-style-type: none"> - Django REST Framework (RESTful API) + JSON Web Token - CSV โดยจำกัดฟิลต์ที่เผยแพร่ เช่น จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เบอร์ส่วนตัวของคลินิก

7.คำถามที่พบบ่อย

Q : หน่วยงานบริการสุขภาพที่มีรหัส 5 หลักแล้ว จำเป็นต้องขอรหัส 9 หลักรูปแบบใหม่หรือไม่

A : ไม่จำเป็น สามารถค้นหาโดยใช้รหัส 5 หลัก / คีย์เวิร์ด ได้ที่ <https://hcode.moph.go.th/code/>

Q : จะหยุดกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ 5 หลัก เมื่อไหร่

A : 1 เมษายน 2568 กยพ.สป.จะยุติการกำหนดรหัส 5 หลัก และ 9 หลักเดิม

โดยที่หน่วยงานฯที่ขอกำหนดรหัสใหม่ ตั้งแต่ 1 เม.ย.68 จะได้รับเฉพาะรหัส 9 หลักรูปแบบใหม่ เท่านั้น แต่ยังสามารถค้นหา และเผยแพร่ข้อมูลรหัส 5 หลัก และ 9 หลักเดิม(เฉพาะที่เคยมีรหัส 5 หลักเดิม) ก่อนได้ตามปกติ

Q : หากหน่วยงานบริการสุขภาพ ได้รับรหัส 9 หลักรูปแบบใหม่แล้ว ไม่ปรากฏข้อมูลของ 3 กองทุน หรือระบบสาธารณสุขต่าง ต้องทำอย่างไร

A : ขอให้ติดต่อหน่วยงานเจ้าของระบบที่ท่านพบปัญหา